
sþ. 550. Fyrirspurnir. [273. mál]

I. Til iðnaðarráðherra um uppbætur á útfluttar iðnaðarvörur.

Frá Pétri Péturssyni.

1. Hefur ríkisstjórnin ákveðið að greiða uppbætur á útfluttar iðnaðarvörur,
eða eru slíkar ráðstafanir i undirbúningi?

2. Ef svo er, hvað verða slíkar uppbætur háar?

II. Til samgönguráðherra um flugvöll i Grímsey.

Frá Lárusi Jónssyni og Halldóri Blöndal.

Hvaða aðgerðir eru fyrirhugaðar í sumar til þess að bæta úr þvi slæma
ástandi, sem er á flugvellinum í Grímsey?


